



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้มีประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ อัตรา ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กำหนดประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ แต่ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งกำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียนหนังสือแจ้งให้มารายงานตัว
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๔. ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับสมัคร และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาติณรงค์ บุญล้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ผนวก ก.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างทั่วไป การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๗	นางสาวมัทธรส ไสยแสง	
๒	๐๑-๐๐๔	นายธรรมรักษ์ ขำสนิท	
๓	๐๑-๐๐๕	นางสาวนิภาธร ทองด้วง	

